

Bà Con c a t i

Tác Giả: Nguy n th  C  May
Thứ Năm, 31 Tháng 5 Năm 2012 22:13

Ng i Vi t t  n n C ng S n đang đ nh c  t i c c n c T  Do th ng xuyên v  Vi t Nam h y đ c c u chuy n sau đ y



Hôm nay, C  May nh n đ c t  m t ng i b n   xa m t b n tin v  ng i Vi t nam t  n n ch nh tr    Ph p b  thu h i th  t  n n, t c m t quy n t  n n theo C ng  c Gen ve, v  ng i n y t  năm 1995 t i năm 2000 v  Vi t nam 7  n v  h i C  May chuy n n y c  th t kh ng ?

Tr c đ y  t  u, C  May c  nh n đ c m t b n tin v  v  n y r t chi ti t, b ng ph p v n v i b n d ch vi t ng . S  ng i Vi t nam t  n n   Ph p b  thu h i th  t  n n r t đ ng,  n t i h n hai m i ng n ng i , do T a Đ i s  vc h n i t i Paris th ng b o cho Ch nh quy n Ph p danh s ch nh ng ng i t  n n n y đ  v  Vi t nam .

Nay C  May nh c  i s   c chuy n ng i Vi t nam   Ph p v  ng i Vi t nam t  n n b  m t qui ch  t  n n khi tr  v  nguy n qu n .

Ng i Vi t nam tr n đ t Ph p

Ph p   n c duy nh t    u ch u c  ng i Vi t nam t i s m do quan h   ch s  gi a hai n c . T  Đ  I Th  chi n đ  c  đ ng đ o ng i Vi t nam qua   đ nh gi c v  ch t cho x  Ph p . Ng y nay, nghi  trang   m t tr n ph a đ ng c n kh  nhi u m  m  t  sĩ Vi t nam . R i qua Đ  II Th  chi n, s  ng i Vi t nam t i Ph p đ nh gi c cho Ph p,    i h c,  m vi c, đ ng đ o h n . Con ch u hai  p ng i n y, ng y nay, sanh s ng t i Ph p v  xem n c Ph p nh  qu  h ng c a h  . Sau Hi p đ nh đ nh chi n năm 1954, c  th m nhi u ng i Vi t

Bà Con của tôi

Tác Giả: Nguyễn Văn Tuấn Cá May

Thứ Năm, 31 Tháng 5 Năm 2012 22:13

nam tái Pháp theo dißn hßi hßng . Hß là nhßng ngßi làm vißc cho Pháp ở Vißt nam, có gia đình vßi ngßi Pháp . Đßt tái Pháp sau cùng gßn đây là nhßng ngßi đi tßn nßng sßn tái Pháp sau ngày 30/4 năm 1975 khi mßt Mißn nam Vißt nam .

Tßt cß ngßi Vißt nam sanh sßng trên đßt Pháp cho tái ngày nay, còn mßt sß rßt ít gißt cách thßng trú và hßng qui chßt tßn nßng theo Công ßc Genève năm 1951 vì lßn tußi, theo nhißu thßng kê khác nhau, ßc tính vào khoßng 200 000 ngßi .

Câu chuyßn « Ngßi Vißt nam tßn nßng sßn ở Pháp bß mßt quyßn tßn nßng vì thßng đi vß Vißt nam » chß xßy ra trßc đây khá lâu vì ngày nay không còn mßy ngßi đß khßng đi lßi nhißu còn gißt thßt tßn nßng .

Đây Cá May trích dßn thông tin vß trßng hßp mßt ngßi Vißt nam tßn nßng chánh trß ở Pháp bß Cá quan thußc Cao ßy tßn nßng thu hßi thßt tßn nßng và không cßp thßt tßn nßng mßi nßa :

« ... Ngày 27-6-2000, ông Nguyễn Văn Tuấn và 544 Vißt kißu Pháp bß OFPRA gßi thßng thông báo rút lßi thßt tßn nßng, vßi lý do trß vß quê cũ khi còn chß đßc tài Cßng Sßn. Riêng Ông Nguyễn Văn Tuấn đã vß Vißt nam 7 lßn tß năm 1995 tái năm 2000 .

“Chißu theo đßu 1, khoßn 2A cßa Công ßc Genève ngày 28-7-1951, chúng tôi thu hßi thßt tßn nßng. Đßng thßi cũng trình lên Cao ßy Tß Nßn LHQ, kßt nay, OFPRA không còn chßu trách nhißm vßi ông, vß tình trßng cß trú, xin vißc làm, hßng trß cßp xã hßi theo dißn ngßi tßn nßng chánh trß nßa, ... »

Theo Cá quan bßo vß ngßi tßn nßng và vô tß qußc cßa Pháp (OFPRA = Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides vì Pháp có ký tham gia Công ßc Genève trong lúc đó có nhißu nßc Âu chßu không ký nhß Ý nhßng hß vßn đón nhßn ngßi Vißt nam tßn nßng bß nßc ra đi ßt bßng ghe thuyßn mong manh trong nhßng năm cußi 70 và đßu 80), « ngßi tßn nßng chánh trß mßt qui chßt tßn nßng khi trß vß xß cßa mình hoßc liên hß vßi Tòa Đßi sß hay Tòa Lãnh sß cßa qußc gia gßc cßa mình »

Nhßng quyßn lßi và nghĩa vß cßa ngßi tßn nßng đßc thông báo rß ràng và phßi ký nhßn khi lßnh thß. Ngoài qußc gia gßc nhß Vißt nam, ngßi tßn nßng Vißt nam còn đßc khuyên không nên tái các nßc có chung biên gißi vßi Vißt nam nhß các xß Mißn, Lßo và Thái lan đß tránh nhßng rßi ro .

Bà Con của tôi

Tác Giả: Nguyễn Văn Cá May
Thứ Năm, 31 Tháng 5 Năm 2012 22:13

Vá an ninh, ngày nay, 10 quốc gia trong Hiệp Hội Đông Nam Á (ASEAN) có ký chung một Hiệp Hội An ninh. Một người có một tài sản mà người khác xét thấy nguy hiểm cho họ, họ có thể chính thức yêu cầu chính quyền của nước đó bắt « người nguy hiểm.» giới giao trả cho họ xử lý theo luật pháp của họ. Nhưng vậy, người Pháp gốc Việt nam thấy mình có vấn đề với chính quyền Việt cộng hà nên nên thận trọng khi mua đi Thái lan, Miên hay Lào hay Mã lai châu vì có thể bắt áp trả về Việt nam bất cứ lúc nào. Đó là không nói trừu tượng bắt cóc và âm thầm đưa về Việt nam rồi công bố « bắt trả về Việt nam ». Ông Trí Lạc, tu sĩ Phật giáo, là một trừu tượng điển hình. Ông đã trốn qua đèo cá Miên, trình diện Cao ủy Tá nhân, đác có hộ sơ tán nhân và chờ ngày đi tá nhân. Chá vài phút đi ra khỏi chá trạm trú Nam-vang, ông liền bắt công an Việt cộng bắt cóc, xô lên xe buýt bùng chá thùng về tá Tây ninh, công bố bắt ông Tây ninh đang trên đường đào thoát khỏi nước xã hội chủ nghĩa.

Còn những người ở hải ngoại về Việt nam hoạt động gần như công khai mà không bắt họ bắt trả, rồi trả về nước, đó là họ làm nhiệm vụ đác biệt của họ. Có một tổ chức chính trị ở vùng ngoại ô phía Đông Paris (77) nay bắt đầu ào vì xuáng cấp, thuyết phục hai vợ chồng một người quen của người sinh Gia Long và Đái Hác Sĩ phẩm Sài gòn về thăm « Các em gia nhập đi. Khi về Việt nam, các em sẽ thấy chính quyền nên trọng (dùng tiếng considáration) các em như thế nào vì biệt các em là người của ... ». Hai vợ chồng này vì không mua đác vé nên chờ trả về nay về không gia nhập.

Tá nhân và nhà cầm quyền hà nên

Bán tin trên về trừu tượng Ông Nguyễn Văn Tuyán bắt một qui chế tá nhân trên đất Pháp, chúng tôi đã nhận đác nguyên bản văn của OFPRA từ đây khá lâu. Từ năm 1988 tới năm 2000, có tới 22 417 người Việt nam tá nhân chính trị bắt Chính quyền Pháp thu hồi họ đác hán không tái cấp thị tá nhân nước vì xét thấy họ không còn bắt nhà cầm quyền cộng sản hà nên gây nguy hiểm cho bản thân họ đã khai đá xin đác hộ tịch qui chế tá nhân chính trị. Chính tòa Đái sơ hà nên thông báo danh sách những người tá nhân Việt nam đi về xử cho Chính quyền Pháp.

Tá những năm đầu thập niên 80, người tá nhân Pháp họ có quốc tịch Pháp, vợ a án đánh đá sơ ngá Pháp, đã bắt đầu xin về Việt nam.

Bà Con của tôi

Tác Giả: Nguyễn Văn Cá May

Thứ Năm, 31 Tháng 5 Năm 2012 22:13

Lúc bấy giờ, làm hàng sä, hàng đäc Tòa Đäi sä Hà Nội tại Paris hàng ngày đến khai chợ lý do là « đi qua Pháp bán chính thức » vì năm 1979, Hà Nội có thị trường chợ bán bäi, bán ghe, bán chuyên để thu vàng và tiền bạc làm giàu. Khai xong, phải gia nhập Hội Việt kiều Đoàn kết, đóng niên lệ và lấy thẻ Hội viên. Xong, người đi Việt nam mới bắt đầu tại Văn phòng Du lịch « Hit Voyages » ở Quận V Paris lấy vé máy bay. Giá cả do Hit Voyages qui định vì đäc đäc quy định trong sách vở này. Hit Voyages là thị trường ăn duy nhất ở Pháp lúc bấy giờ. Dĩ nhiên đó là cửa quan kinh tế của Việt cộng. Nay thì không còn nữa vì nhiều thị trường khác, cửa Ba Tàu, cửa người Việt, mở ra khắp nơi, làm ăn theo qui luật cung cầu. Cũng tranh nhau làm ăn ác liệt nên việc mua vé đi Việt nam do người đi chọn lựa và quy định định. Đám Việt cộng hội ngộ này, gặp du khách ở Pháp trở về đây, nay không còn làm ăn đäc, tìm từng đâu bán lựa cho Ba Tàu. Và nghe nói hàng quần áo của đäng và Nhà nước đäc bán trên. Quần áo thì là hàng người tài vật quần đäc của Hà Nội trong lúc đäng và Nhà nước xưa nay chỉ biết cướp giật của người mà thôi. Nhiều người năm làm Việt kiều mà họ trở thành hàng con người tài ba. Họ còn hàng công nhân nhà quê ở Việt nam.

Trong số những người ở Việt nam vì phạm Công an quốc tế, có một người con trai của nhà văn và ký giả kiêm trưởng ST ở Sài Gòn trở về kia. Người này chưa có quốc tịch Pháp, đi ra khỏi xứ Pháp, bằng Thẻ Du lịch (Titre de voyage) do Chính quyền Pháp cấp. Việc này, người cầm thẻ có đầy đủ quy định để đi các nước có bang giao với Pháp, người ở Việt nam và ba nước Miên, Lào và Thái. Thẻ Du lịch đäc cấp trên cơ sở qui chế trên. Người con trai của ông ST đã đi về Việt nam nhiều lần. Một hôm trở về Pháp, tại phi trường Charles de Gaulle, bị cảnh sát chặn lại lập biên bản vì phạm luật trên. Anh này sau đó đäc ra về nhà bình thường. Ít lâu sau, anh ta bị cảnh sát kêu gọi làm việc. Số quá, anh ta bèn phóng về Việt nam và từ đó luôn tại Sài Gòn.

Chỉ hai năm nay, Hà Nội thay đổi hoàn toàn cách đối xử với người Việt nam ở Pháp với chế độ trưởng vô cùng mämäng. Họ không cho đó là bản « phần quốc » nữa. Mà là khúc ruột xa ngàn dặm, « một phần phần dân tộc không tách rời Tổ quốc ». Thế sự thay đổi này, họ cũng thay đổi thị trường cấp giấy tờ cho về Việt nam. Họ sẽ cũng đäc cấp thẻ trên đäng giấy tờ đã. Hàng hàng khoäng với lý do cũng đäc bắt. Ngoài hàng đäng với giấy tờ, họ còn cho làm visa dài hạn 5 năm và cho hội chợ, gặp gỡ song phương.

Có thể vậy, người Việt nam gặp trên chính trị mới với xứ ngày càng đông. Càng làm cho đäng và Nhà nước ngày càng thêm lợi ích với nhiều mặt. Về chính trị tuyên truyền, với kinh tế.

Đäng và Nhà nước Hà Nội còn có nhiều người Việt nam hội ngộ với nước. Hàng người Việt nam hội ngộ với không thấy cái gì đi, cái thì mình của mình đó. Không thấy với Việt nam là cái quy định để của mình trên cơ sở bang giao giữa hai quốc gia mà với người cách mạng xưa

Bà Con của tôi

Tác Giả: Nguyễn thá Cá May
Thứ Năm, 31 Tháng 5 Năm 2012 22:13

theo tâm lý của họ « xin / cho ». Nhưng một thói quen riêng được họ nghĩ

Bà Con của tôi .

Nhán xét về tánh nát của người Việt nam, Các Trán Tráng Kim viết trong cuốn Việt Nam Sử Luận của Cá, có đoạn :

« Về đáng trí tuệ và tính tình, thì người VN có các tính tốt và các tính xấu.

Đái khái thì trí tuệ minh mán, họ có chóng hiểu, khéo chân tay, hiểu người sáng dạ, nhớ lâu, lấy số nhân nghĩa, lễ, trí, tín làm năm đức độ cho sống ăn .

Tuy vậy cũng có hay tính tình tốt, cũng có khi quá quyát, và hay bài bác chê nháo. Tháng thì nhút nhát, hay khiáp số và mưu số hoà bình, nhưng mà đi trán mác thì cũng có can đảm, biết giữ ká luật. Tâm địa thì nông nái, hay làm hiểu, không kiên nhẫn, hay khoe khoang, và áa trang hoàng bề ngoài, hiểu danh vọng, thích chơi bái, mê cờ bạc. Hay tin ma, tin quá, sùng sá bái nháng mà vẫn không hiểu tin tôn giáo nào cả. Kiêu ngáo và hay nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhá n. Đàn bà thì hay làm hiểu và hay đám đáng, khéo chân, khéo tay, làm được mọi việc mà hiểu biết lấy việc gia đình làm trọng, hiểu lòng chiáu chuộng, nuôi con, thương giữ được các đức tính tốt quý là hiếu, nghĩa, cần, kiên.

... Tuy tốt nhưng cho đến việc làm, người mình thường lấy Tàu làm gương . Hai ai biết chắc được Tàu là giỏi . Ai không biết chắc được Tàu là dở » .

Đó là người Việt nam của năm 30 . Ngày nay, á hiểu người, người Việt nam ta chắc phải khác hẳn, tốt phải khác hẳn chăng ?

Nhìn chung, người Việt sanh sống Pháp hay á nhưng quốc gia khác, phần đông đều có nháng

Bà Con cõ a tôi

Tác Giả: Nguy n th  C  May

Thứ Năm, 31 Tháng 5 Năm 2012 22:13

t p quán gi ng nhau . M i ng i  n c m, n c m m, rau mu ng h n  n b nh m i, khoai lan hay nh ng th c  n đ a ph ng,...Gi i tr i th  nghe nh c vi t nam . Di chuy n th  th ch xe ngo i qu c nh  xe nh t b n, đ c .  i ch i đ p ngh  h ng n m, th  dành th  gi  và ti n b c đ i v  Vi t nam .   x  t  n n, ng i Vi t nam ch  đ i làm vi c ki m ti n,  t khi đ i b u c  hay tham gia nh ng ho t đ ng x  h i, v n h a . H  ch  đ i nh  th ng, th y thu c . K  c  lúc v  Vi t nam  n ch i, b  nh c ng v i v ng ch y bay v  ch a b nh .

C  kh ng  t c p v  ch ng gi  ly đ  gi  đ  l nh tr  c p ri ng đ c th m m t v i tr m / th ng . Hai ng i xin đ c hai ch  . H    chung đ  cho m n l i m t ch  ki m th m ch t ti n đ m v  Vi t nam x i cho đ  .

Ng i Vi t nam t  n n   Ph p c  h nh s  nh  v y c ng c  th  hi u đ c v  Ph p đ  đ  h  Vi t nam g n c  tr m n m . Nay Ph p m i ch  đ p ngh a c  h n ba m i n m . M  c ng đ c ch m ch  v  b ng đ u  n  n k o n a tri u qu n qua Vi t nam, r i l i k o v , b  ng i b n đ ng minh cho vc h nh h  t i b i . Ch  nh   c, kh ng d y n n  g i v i Vi t nam, t i Vi t nam ch  c  gi p Vi t nam, r i v  . Nay đ n nh n g i Vi t nam, nu i ng i gi  su t đ i, cho   nh  c a kh ng trang, thu c men, nh  th ng chu đ o, ...Ngh  l i,   m t n o đ o, ng i da tr ng đ i x  v i ng i Vi t nam ta r t t t b ng thi t t nh .

N u c  ai th y c ch  ng x  c a ng i Vi t nam đ i v i x  ti p nh n đ nh c  nh  v y m  ng  l i ch  c i l  kh ng l ng thi n, C  May t i kh ng d m b nh v c . Nh ng C  May t i v n l y l i đ y c a ng i x a m   n v i B  Con c a C  May « Kh ng ai l y ru t b  ra, l y da b  v o » bao gi  !